

Số: /SNgV-LSHTQT

Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2023

V/v đề nghị phối hợp đề xuất nhu cầu hợp tác đào tạo xây dựng năng lực cho cán bộ tỉnh trong khuôn khổ hợp tác với Viện Phát triển cán bộ chính quyền địa phương (LOGODI), Hàn Quốc.

Kính gửi: Sở Nội vụ.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn và Viện Phát triển cán bộ chính quyền địa phương (LOGODI), thuộc Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc, Sở Ngoại vụ nhận được Thư công tác của LOGODI trao đổi về kế hoạch hợp tác tổ chức khóa đào tạo trực tuyến về xây dựng năng lực cho cán bộ tỉnh Lạng Sơn trong năm 2024.

LOGODI hiện đang hợp tác với nhiều quốc gia tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực cán bộ về phát triển bền vững và quản trị hiệu quả trong các lĩnh vực. LOGODI cũng là cơ sở đào tạo đã triển khai chương trình "Nâng cao năng lực cho cán bộ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2014 - 2016", trong đó đã tổ chức 03 khóa đào tạo ngắn hạn tại Hàn Quốc cho 70 cán bộ của tỉnh do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ. Năm 2019, LOGODI đã hợp tác với tỉnh tổ chức 01 khóa bồi dưỡng cho 80 cán bộ của tỉnh tại thành phố Lạng Sơn.

Để tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ hợp tác giữa hai bên, làm cơ sở triển khai các chương trình hợp tác đào tạo cán bộ trong tương lai dưới nhiều hình thức (trực tiếp tại Hàn Quốc và Lạng Sơn, trực tuyến), LOGODI trao đổi và đề nghị tỉnh Lạng Sơn cân nhắc nhu cầu và khả năng hợp tác tổ chức khóa đào tạo trực tuyến cho cán bộ tỉnh Lạng Sơn. Các điều kiện đảm bảo do hai bên cùng thực hiện; nội dung đào tạo do tỉnh Lạng Sơn căn cứ nhu cầu đề xuất.

Nhằm vận động thêm nguồn tài trợ của nước ngoài cho thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, học tập, chia sẻ kinh nghiệm phát triển của đất nước Hàn Quốc; đồng thời đảm bảo đề xuất nội dung chương trình đào tạo sát với nhu cầu thực tế của tỉnh, Sở Ngoại vụ đề nghị Sở Nội vụ phối hợp nghiên cứu, cho ý kiến về sự cần thiết, nhu cầu và khả năng hợp tác để tổ chức khóa đào tạo trực tuyến nêu trên; đồng thời gợi ý, đề xuất các lĩnh vực, chủ đề đào tạo cán bộ mà tỉnh Lạng Sơn đang quan tâm, có nhu cầu.

Do thời hạn phải trả lời phía bạn đã gấp, Sở Ngoại vụ đề nghị Sở Nội vụ gửi ý kiến cho Sở Ngoại vụ **chậm nhất trong ngày 16/5/2023**. Sở Ngoại vụ rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng LSHTQT;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Thị Vân Thùy